

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK
BAN TUYÊN GIÁO

*

SỐ 125-CV/TG

V/v gửi Đề cương tuyên truyền
Festival Huế 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 4 năm 2016

- Kính gửi:**
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
 - Sở Thông tin và Truyền thông;
 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
 - Báo Đắk Lắk;
 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
 - Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Festival Huế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4/2016 đến ngày 04/5/2016 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế”. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn với các hoạt động văn hóa, lễ hội và nghệ thuật mang tính cộng đồng cao.

Thực hiện Công văn số 174-CV/BTGTW, ngày 22/3/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị **Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016** (gửi kèm theo).

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào Đề cương này sớm triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Cảnh

ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT TUYÊN TRUYỀN FESTIVAL HUẾ 2016

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA FESTIVAL HUẾ

1. Tổ chức Festival Huế góp phần khẳng định nền văn hóa Việt Nam là thống nhất trong đa dạng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc trên đất nước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng, các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam, củng cố sự thống nhất, đoàn kết giữa các dân tộc. Mỗi vùng, miền đều có những nét văn hóa đặc sắc, nổi bật, tạo ra những mảng sắc màu văn hóa hấp dẫn, là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên đất nước ta.

2. Thông qua Festival Huế nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn hóa khác, kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của cả nước; góp phần tạo dựng, bảo vệ sự đa dạng văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.

3. Tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, truyền thống văn hóa Huế gắn với phát triển kinh tế dịch vụ du lịch, thương mại, củng cố môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú với phương châm: an toàn, bình đẳng, thân thiện và nhân văn.

4. Festival Huế là lễ hội đương đại đầu tiên ở Việt Nam được phát triển trên khái niệm mới về lễ hội, lấy mô hình Festival của các thành phố nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu tổ chức. Festival Huế không chỉ là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật phong phú, hấp dẫn, đại diện và mang dấu ấn nhiều nền văn hóa trên thế giới để người dân và du khách cùng được tham gia và hưởng thụ, mà còn góp công sức để các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian, lễ hội cộng đồng, các loại hình nghệ thuật... được dày công tái hiện, tôn tạo, gìn giữ và phát huy.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH FESTIVAL HUẾ

Từ cuối năm 1998 - thời điểm chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI và thiên niên kỷ mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ Pháp và Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, sự giúp đỡ trực tiếp của Bộ Văn hóa và Thông tin, Tổng Cục Du lịch, Bộ Ngoại giao và các bộ, ban ngành đã chính thức đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức

Festival Huế 2000 - một lễ hội văn hóa nghệ thuật, du lịch có quy mô quốc gia và tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. **Festival Huế 2000** có sự tham gia của hơn 30 đơn vị nghệ thuật của Việt Nam và Pháp với trên 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, thu hút hơn 410.000 lượt người tham dự, trong đó có 6.000 lượt khách quốc tế.

Sau thành công của Festival Huế 2000, Festival Huế 2002 tiếp tục được tổ chức với sự phối hợp giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, sự tham gia của nhiều nước ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo tiếng vang lớn trong và ngoài nước, làm cơ sở để Chính phủ cho phép xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và tiếp tục chỉ đạo tổ chức các kỳ Festival quốc tế định kỳ 2 năm 1 lần.

Festival Huế là lễ hội đương đại đầu tiên ở Việt Nam lấy mô hình Festival của các thành phố nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu để tổ chức. Đến nay, qua 8 kỳ tổ chức, Festival Huế đã trở thành nơi quy tụ, gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, Festival Huế hấp dẫn công chúng bởi tính *truyền thống - hiện đại - ấn tượng và an toàn*.

III. FESTIVAL HUẾ 2016

1. Mục đích, ý nghĩa của Festival Huế 2016

Festival Huế 2016 là câu chuyện kể lại lịch sử trải dài hơn 7 thế kỷ của đất Cố đô với chủ đề: *“Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế”*. Sự kiện chính là nơi hội tụ, giao lưu giữa những nền văn hoá đặc sắc trên thế giới với tinh hoa di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Festival lần này được tổ chức vào dịp 30/4 nhằm thu hút đông đảo hơn du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, qua đó cũng là cơ hội để Huế có điều kiện quảng bá tốt hơn cho sự kiện văn hóa đặc biệt của tỉnh cũng như những tiềm năng du lịch của đất cố đô.

Festival Huế 2016 tái hiện nhiều nét sinh hoạt cung đình độc đáo trong không gian huyền ảo của Đêm Hoàng Cung và các chương trình lễ hội giới thiệu nghệ thuật dân gian, nghệ thuật Cung đình Huế mang đậm tính nhân văn và giữ được cốt cách truyền thống. Bên cạnh đó, chương trình âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật sôi động với sự tham gia của nghệ sĩ trong và ngoài nước sẽ diễn ra liên tục

trong 6 ngày, đêm. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một mùa lễ hội rực rỡ, thăng hoa và đầy cảm xúc với các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, nhiều nét đặc sắc đang chờ đón du khách bốn phương khám phá và trải nghiệm.

2. Chủ đề, thời gian, quy mô chương trình Festival Huế 2016

- *Chủ đề của Festival Huế 2016: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế”.*

- *Thời gian tổ chức:* Festival Huế 2016 khai mạc vào thứ sáu, ngày 29/4/2016 và bế mạc vào thứ ba, ngày 04/5/2016.

- *Quy mô:* Tiếp nối thành công các kỳ Festival trước, Festival Huế 2016 lần thứ 9 tại Huế gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Huế, các sự kiện văn hóa chính trị quốc gia; đồng thời kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, có tính cộng đồng cao đem đến sự mới lạ, hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế, khẳng định thương hiệu Festival Huế đã được tạo dựng và đánh giá cao qua các kỳ festival trước đây.

Festival Huế 2016 tập trung khai thác không gian văn hóa truyền thống của các kỳ Festival Huế trước đây. Trung tâm Đại Nội là hạt nhân của các kỳ Festival Huế với các sân khấu ngoài trời và trong nhà; quy tụ các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế; Sân khấu Cung An Định và sân khấu Sân vận động Tự Do là nơi dành cho các chương trình biểu diễn âm nhạc đương đại; các sân khấu ở những khu vực quảng trường trong thành phố như: Ngọ Môn, Bia Quốc Học, Công viên Tứ Tượng, Công viên đường Trịnh Công Sơn... tiếp tục được bố trí một số chương trình nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước biểu diễn.

2. Những lễ hội chính

Festival Huế 2016 với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc sẽ được trình diễn trong 6 ngày đêm như: Chương trình nghệ thuật Khai mạc; Lễ Tế Giao; Đêm Hoàng Cung; Chương trình giới thiệu Tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế; Chương trình nghệ thuật của các đoàn trong nước và quốc tế; Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á - Mỹ La tinh”; Lễ hội “Hương xưa làng cổ”; Lễ hội “Chợ quê ngày hội”; Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; Chương trình áo dài “Rực rỡ Kinh kỳ”... Đặc biệt, đã tái hiện lại Lễ Quảng Chiếu

đã thất truyền hơn 1.000 năm. Cũng trong thời gian tổ chức Festival Huế sẽ diễn ra Hội nghị Thị trường các nước Đông Á - Mỹ La tinh tại Huế (FEALAC).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng Festival cũng được tổ chức như: Liên hoan Âm thực quốc tế; Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016; Festival Khoa học Huế 2016 - Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng; Chương trình Nhạc Rock, Festival Thơ Huế; Liên hoan sắc màu tuổi thơ; Lễ hội Đua thuyền trên sông Hương; Lễ hội Diều Huế và trưng bày Diều; Lễ hội Bia...

Festival Huế 2016 có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và nghệ sỹ nổi tiếng của 18 quốc gia đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Maroc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Sri Lanka, Australia, Hoa Kỳ, Mêhicô, Chile, Colombia và Các đoàn nghệ thuật trong nước (các nhà hát ca múa nhạc Trung ương, các đoàn nghệ thuật tiêu biểu từ các tỉnh, thành phố, các nhóm nghệ sỹ có phong cách mới lạ: Nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế, Nhà hát ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen - Tp. Hồ Chí Minh, Lãng Du - Hà Nội..) Chương trình khai mạc và bế mạc của Festival Huế 2016 sẽ có 400 nghệ sỹ, diễn viên tham gia, hứa hẹn mang nhiều nét mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước...

Festival Huế 2016 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn với các hoạt động văn hóa, lễ hội và nghệ thuật có tính cộng đồng cao, hứa hẹn là sự kiện hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước./.

*

* *